

ข้าวมาบุญครอง จัดโครงการ ‘ชาวนาปลูก เราช่วย ขาย คนไทยช่วยกัน’ นำกลยุทธ์ข้าวยุคใหม่ ขยาย ช่องทางการขายข้าวของชาวนาส่งตรงถึงมือผู้บริโภค



‘ข้าวมาบุญครอง’ ผลิตภัณฑ์ในเครือ เอ็ม บี เค กรุ๊ป ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการ ‘ชาวนาปลูก เราช่วยขาย คนไทยช่วยกัน’ ช่วยชาวนาให้ฝ่าวิกฤติข้าวราคาตกต่ำ โดยนำ ‘ข้าวรวมพลัง’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพของพี่น้องชาวนามาจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของ บริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการระบายผลผลิตข้าว และเพิ่มศักยภาพให้ชาวนาในการจัดจำหน่าย ข้าวถึงมือผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมเกียรติ มรรคยาทร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารธุรกิจเครือ เอ็ม บี เค ฟู้ด โซลูชัน (MBK FOOD SOLUTION) กล่าวถึงต้นตอปัญหาราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบันว่า “ผลผลิตข้าวภายในประเทศออกสู่ตลาดพร้อมกันในปริมาณมาก และการส่งออกข้าวมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางประเทศที่เคยนำเข้าข้าวจากไทย มีผลผลิตภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการแข่งขันด้านราคาส่งออกของประเทศเพื่อนบ้านที่ต่ำกว่าไทย จึงทำให้ราคาข้าวในประเทศลดลง”

“ขณะนี้ ชาวนาได้นำผลผลิตข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงออกมาจำหน่ายเอง แต่ยังขาดช่องทางการขาย และกลยุทธ์การตลาดที่ชัดเจน ข้าวมาบุญครอง พร้อมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวนา ให้แข็งแกร่งผ่านตลาดและช่องทางการขายของบริษัทฯ และร้านค้าที่เป็นพันธมิตรทั่วประเทศ จึงเป็นแนวคิดในการจัดโครงการ ชาวนาปลูก เราช่วยขาย คนไทยช่วยกัน”

“ ‘ข้าวรวมพลัง’ เป็นแบรนด์ข้าวถุงของกลุ่มพี่น้องชาวนาที่ผ่านการตรวจสอบด้านคุณภาพ แล้วนำไปจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการขายของข้าวมาบุญครอง โดยราคาจำหน่ายเป็นราคาต้นทุน และบริษัทฯ ไม่คิดส่วนต่างหรือกำไรใดๆ เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้ได้รับส่วนแบ่งของรายได้ได้อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผู้บริโภคได้ทานข้าวที่มีคุณภาพ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นแรงขับเคลื่อน ในการระบายข้าวสารของชาวนาที่มีอยู่ โดยสามารถเพิ่มส่วนแบ่งของรายได้ไปยังกลุ่มพี่น้องชาวนาได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผลิตภัณฑ์ของชาวนาให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภค ซึ่งนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับแบรนด์ ‘ข้าวรวมพลัง’ และสนับสนุนให้ข้าวของชาวนาสามารถแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบันได้ จึงเป็นวิธีการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืน” นายสมเกียรติ กล่าวเพิ่มเติม

นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการใหญ่สายขายและโลจิสติกส์ เปิดเผยว่า “สำหรับโครงการ ชาวนาปลูก เราช่วยขาย คนไทยช่วยกัน ได้เปิดพื้นที่บริเวณศูนย์อาหาร เอ็ม บี เค ฟู้ด ไอแลนด์ ชั้น 6 ภายในศูนย์การค้า

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นตลาดนัดชานาให้ชาวนานำข้าวสาร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมาจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ขณะนี้เริ่มตลาดนัดชานาได้เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกแล้ว ตั้งแต่วันที่ - 15 ธันวาคม 2559 และจะพิจารณาจัดเป็นประจำทุกเดือนต่อไป หากพี่น้องชาวนาสนใจร่วมออกบูธ สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัท ได้โดยตรง ในส่วน 'ข้าวรวมพลัง' ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงของพี่น้องชาวนา เราได้นำมาจำหน่าย ร่วมกับผลิตภัณฑ์ข้าวมาบุญครอง ที่บูธจำหน่ายข้าวมาบุญครอง ทั้ง 3 แห่ง ที่ อาคารสำนักงานกลาสเฮ้าส์ อโศก ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระรามเก้า และศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมทั้งเปิดช่องทางการขาย 'ข้าวรวมพลัง' ผ่านร้านค้าปลีก และค้าส่ง ที่เป็นพันธมิตรกับข้าวมาบุญครอง เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ถึงมือผู้บริโภค และเพิ่มฐานลูกค้าของผลิตภัณฑ์พี่น้องชาวนาไทยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวของพี่น้องชาวนาไทยมาจัดเป็นเซตในแพคเกจที่สวยงาม เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระสำคัญต่างๆ โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่บูธจำหน่ายข้าวมาบุญครอง และทางเฟซบุ๊กของข้าวมาบุญครอง”

นายสัตวแพทย์ธนิศ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามขับเคลื่อนให้เกิดนาแปลงใหญ่ โดยปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่ 1 พันไร่ ในปี 2560 ต้องการให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 พันไร่ และ 2 พันไร่ ในอนาคต เพราะช่วยควบคุมการเพาะปลูกสายพันธุ์ข้าวได้ตรงกับความต้องการของตลาด ลดต้นทุนการผลิตจากการรวมตัวกันซื้อพันธุ์ข้าว

“ในส่วนของ 'ข้าวรวมพลัง' ผลผลิตจากการเกษตรนาแปลงใหญ่ ได้รวมกันผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพื่อแปรรูปและร่วมกับโรงสีคุณธรรม พร้อมทั้งได้รับการช่วยเหลือจากภาคเอกชนที่มีความแข็งแกร่งซึ่งเป็นผู้จำหน่ายข้าวถุงในเมืองไทยและต่างประเทศ มาช่วยในการจัดจำหน่าย ต้องขอขอบคุณข้าวมาบุญครอง ที่ริเริ่มโครงการ และนำร่องในการช่วยเหลือเพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวนาออกสู่ตลาด กำไรที่ได้จากการแปรรูปที่เรียกว่า ห่วงโซ่คุณธรรม จะกลับไปสู่พี่น้องชาวนาในสัดส่วนที่เป็นธรรม” นายสัตวแพทย์ธนิศ กล่าวปิดท้าย

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

1. นางสาวพิมลรัตน์ จิตต์ภาวนาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายขายและโลจิสติกส์ ผู้บริหารในเครือ MBK Food Solution
2. นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
3. นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมชานาและเกษตรกรไทย
4. นายสัตวแพทย์ธนิศ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5. นายทงศ์ ฉิมพันธ์ ผู้บริหารโรงสีสินทรัพย์ถาวร
6. นายขจร เราประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว
7. นายสมบูรณ์ วิฑิตนันท์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการและวัตถุดิบ ผู้บริหารในเครือ MBK Food Solution